
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565   

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
************************************* 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 
 4. นายสนั่น   ภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 
 5. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3 
 6. นายนาวิน   อินทริง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 4 
 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 
 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 
 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 
 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9 
 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 
 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 
 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่13 
 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 
 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่15 
 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายคำจันทร์   อุผา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายบุญส่ง   อินเพ็ญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายสมภพ   สอนชา   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเอ้ือง 
 4. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
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เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 
 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี ครบองคป์ระชุม และผู้เข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 4 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  เรียนท่าน รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

กระผม นายเพียร  วงค์คำ ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 1  
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและศึกษาเพ่ิมเติม กระผมมีเรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ก่อนครับ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไข
รายงานการประชุม ขอให้แจ้งแก้ไขได้นะครับ 

ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอื้อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือไม่  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม 
สภา อบต.บ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 

          /ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบต. 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29) 

   รายละเอียดตามเล่มที่แจกให้ทุกท่านนะครับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ใช้มาครบ 
 5 ปีแล้ว ทุกท่านได้ไปศึกษารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อย
แล้ว สภา อบต.บ้านเอ้ือง ชุดของเราได้ทำโครงการพัฒนาต่อจากปีที่ผ่านมาบางส่วน มีท่านใด 
สงสัยต้องการสอบถามหรืออภิปรายเชิญครับ 

นายธวัชชัย  มีมา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามแต่ละโครงการที่เริ่มจาก หน้าที่ 19 คำว่าแก้ไข 
ส.อบต. ม.7  หมายความว่าอย่างไรครับ 
ประธานสภา อบต. โครงการที่เริ่มจาก หน้าที่ 19 คำว่าแก้ไข พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ 
   ประเมินผลของ อปท. (ระบบ E-plan) เชิญท่าน ประไพ  คล้ายคลึง ครับ 
น.ส.ประไพ คล้ายคลึง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอสอบถามโครงการปีงบประมาณ 2565 บ้านนาจาน 
ส.อบต. ม.14  หมู่ที่ 14 ดำเนินการไปหรือยังค่ะ มีกี่โครงการ และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 งบประมาณตั้งไว้ 362,500 บาท การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

ดำเนินการหรือยังค่ะ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านเอื้อง ชี้แจงครับ 
นายสมภพ  สอนชา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ  
ผอ.กองช่าง  2565 อบต.บ้านเอื้อง ได้อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เดือนกันยายน  

2565 เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะเข้าดำเนินการช่วงไหนต้องรอคิว มีหลาย อปท.ที่อุดหนุนให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม กระผมจะติดตามให้อีกครั้งครับ การจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว จัดซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งของเก็บไว้ที่ไหนขอให้สอบถามท่านบัวค ี อินทริง  
รองนายก อบต. ครับ  

ประธานสภา อบต. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระบบได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในทางปฏิบัติต้องรายงานแผนทุกปี 
   มีหมู่บ้านไหนยังมีปัญหาอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอภิเศรษฐิ์ ครับ 
นายอภิเศรษฐิ์ อุบลเกิด เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอแจ้ง บ้านเซียงเซา ยังเหลือ 4-5 หลัง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ส.อบต. ม.15  ครับ 
ประธานสภา อบต. มาดูสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 49 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.บ้านเอื้อง มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
/ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  จำนวนโครงการทั้งหมด  22  โครงการ  
  จำนวนโครงการที่เสร็จ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.90 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.54 อยู่หน้าที่ 34 คือ โครงการค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีการกันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2566 จำนวน 
701,000 บาท ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ผ่านมา , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ  
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.54 คือ โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 
ระบบปิด จำนวน 20,000 บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการถ้าหากงบประมาณเหลือจ่าย 

  จะตกเป็นเงินสะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวนโครงการทั้งหมด  8  โครงการ  
  จำนวนโครงการที่เสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 32 โครงการ, จำนวนโครงการที่เสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.37 , จำนวน
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40.62  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการทั้งหมด 6  
โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ไม่มี , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  จำนวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ, 
จำนวนโครงการที่เสร็จ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1 โครงการ 5 , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ, 
จำนวนโครงการที่เสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 , จำนวนโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   ไม่มี 
   รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการทั้งหมด 95 โครงการ, จำนวนโครงการที่เสร็จ 57 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 60 , จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.21 , จำนวน
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.78 

    ในความคิดของกระผมบางโครงการที่ตั้งไว้ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อประชาชนก็มี การ
จัดทำงบประมาณแต่ละแผนงานมีหลักเกณฑ์กำหนดต้องจัดตั้งงบไว้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตาม
ระเบียบมีบังคับไว้หรือไม่ครับ เช่น โครงการอบรมบางโครงการไม่ค่อยมีประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเป็นชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ค่อยสนใจ บางครั้งที่ชาวบ้านไม่สนใจเพราะโครงการอบรมไม่
ตอบโจทย์ทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าร่วมอบรม ต้องหาเจ้าหน้าที่และ ส.อบต.เข้าอบรมแทน 

     /ถ้านำงบ... 
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  ถ้านำงบประมาณไปใช้ส่วนอื่นน่าจะดีกว่า ปีงบต่อไปขอให้ ส.อบต.ช่วยกันดูโครงการไหน 
  ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น บางโครงการใกล้สิ้นปีงบประมาณก็จะเร่งจัดอบรม 
   เชิญท่านอภิเศรษฐิ์ ครับ 
นายอภิเศรษฐิ์ อุบลเกิด เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอให้มีการจัดโครงการอบรมที่เก่ียวกับการฝึก 
ส.อบต. ม.15  วิชาชีพให้กับประชาชนเพ่ือจะได้นำไปปฏิบัติจริงครับ 
ประธานสภา อบต. ถ้าหากนำงบไปพัฒนาหมู่บ้านตั้งไว้ในแผนงานอ่ืนก็น่าจะดีกว่าการอบรมนะครับ และยังมี 
   โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ในความคิดของกระผมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นภายใน 
   อบต.บ้านเอื้อง ควรเลือกจัดโครงการใดโครงการหนึ่งให้เด่นยิ่งใหญ่ ไม่ต้องจัดหลายโครงการ  
   ขอแจ้งผ่านท่านรองนายก อบต.บ้านเอื้อง ปีต่อไปขอให้พิจารณาโครงการให้มีจุดเด่น 
   ข้อดีคือส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ข้อเสียก็มาก เช่น เพ่ิมภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ เดิมที่เคยจัดมา 
   ถ้าหากหมู่บ้านไหนจัดงาน อบต.ก็อุดหนุนงบให้หมู่บ้านได้ดำเนินการจัดงาน น่าจะดีกว่าครับ 
   มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านประไพ ครับ 
น.ส.ประไพ คล้ายคลึง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอสอบถามประเพณีถือเป็นโครงการหรือไม่ค่ะ โครงการ 
ส.อบต. ม.14  ประเพณีเทศกาลงานกินปลา ถือเป็นโครงการของ อบต.บ้านเอื้อง หรือไม่ค่ะ 
ประธานสภา อบต. โครงการประเพณีท้องถิ่นที่ อบต.บ้านเอื้อง ตั้งไว้จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการมหกรรมเทศกาลปลา 
 ลุ่มน้ำสงคราม เป็นโครงการของอำเภอศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง สนับสนุนงบประมาณให้ครับ 
   ส่วนที่ 6 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1.1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน เรื่องนี้ก็เป็นความจริงนะครับ ระบบราชการเราจะ 
ทำตามความต้องการของเราบางอย่างไม่สามารถทำได้ ต้องทำตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด 
(2)  ปัญหาบางเรื่องอาจไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากระเบียบกฎหมายมีข้อจำกัด ทำให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น 
(3)  งบประมาณดำเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ นี้คือปัญหา
ใหญ่ของ อบต.บ้านเอ้ือง ของเรา ช่วงที่ทำงบประมาณปีที่ผ่านมางบพัฒนาหมู่บ้านๆ ละ 
490,000 บาท ถือว่างบน้อยมาก เพราะวัสดุสิ่งของขึ้นราคาทั้งหมด ปีต่อไปต้องคิดช่วยกัน 
เพ่ิมงบประมาณพัฒนาหมู่บ้าน ไม่ทราบว่างบประมาณท่ีพัฒนาหมู่บ้านที่ระเบียบกำหนดจะต้อง 
ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซนต์ ใช่หรือไม่ครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ด้วยครับ 
 
 

/น.ส.ฤทัยชนก... 
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น.ส.ฤทัยชนก สร้อยดั้น  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการตั้งงบพัฒนาหมู่บ้าน ตามระเบียบ 
นักวิเคราะห์ฯ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

  ไม่ได้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์การตั้งงบพัฒนาหมู่บ้านไว้นะคะ แต่ที่มีกำหนดงบลงทุนต้องตั้งไว้ 
  ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ 

ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ระเบียบที่ได้โบนัส) การตั้งงบประมาณ 
แต่ละปีแล้วแต่ผู้บริหารจะตั้งเพ่ือบริหารดำเนินงานและสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ การตั้ง 
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ 
ปัจจุบัน อบต.บ้านเอื้อง มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 22-23 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ 

ประธานสภา อบต. เอาไว้ในการพิจารณาปีต่อไปว่าจะสามารถเพ่ิมงบประมาณส่วนไหนได้ 
1.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
(3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
(4)  องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 
มีท่านใดสงสัยรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต. 
บ้านเอื้อง ให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 
พ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 
 
 

 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. 5.2  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการจ่ายเงินสะสม 
   ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 
   งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7  
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก  
จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย โดยดำเนินการตามแบบ อบต.บ้านเอื้องกำหนด  
งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 6 

  ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7  
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก  
จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย โดยดำเนินการตามแบบ อบต.บ้านเอื้องกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 6 
เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

นายสมภพ  สอนชา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ตามท่ีได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภา อบต.บ้านเอ้ือง ครั้งที่ 
ผอ.กองช่าง  ผ่านมา เดิมเป็นท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00 เมตร ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
   ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80x1.00 เมตร ครับ 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต. 

บ้านเอื้อง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการจ่ายเงินสะสม 
ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 
งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท หรือไม่ ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย โครงการจ่ายเงินสะสม ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท  
(งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 

ประธานสภา อบต. 5.3  ญัตติขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนการใช้ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงาน 
ขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 เดิม 
 1. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1577 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 
    ของคณะผู้บริหาร 
 2. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 
 ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 3. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3209 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 
 กองช่าง ปัจจุบันชำรุดเสื่อมโทรม ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 4. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 3880 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 
   กองช่าง 
   ปรับเปลี่ยนใหม่ 
   1. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 3880 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 

 ของคณะผู้บริหาร (การบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่ายจาก
สำนักปลัด) 
2. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1577 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 

 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (การบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย
จากสำนักปลัด) 

 3. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 นพ ใช้ประจำสำหรับการปฏิบัติราชการ 
 กองช่าง (การบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่ายจากกองช่าง) 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต. 

บ้านเอื้อง ให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนการใช้ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หรือไม ่ถ้าท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้น
ศีรษะครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการใช้ครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
(งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 
  หรือไม่ครับ เชิญท่าน สนั่นครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามเรื่องท่ีเสนอให้ซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำชำรุด  
ส.อบต. ม.2  จะดำเนินการตอนไหนครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงครบั 
นายสมภพ  สอนชา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเรื่องซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำชำรุด ขณะนี้เงินยัง 
ผอ.กองช่าง  ไม่เข้าไตรมาสแรก ถ้าหากเงินเข้ามาในไตรมาสแรกก็จะรีบดำเนินการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำให้   

ครับ ในส่วนงบซ่อมแซมถนนที่กันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท กำลังสรุปยอดแต่ละหมู่บ้าน 
  ที่ ส.อบต.ได้ส่งเรื่องขอซ่อมแซมใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตก่ีตารางเมตร 
  ตอนนี้กองช่างกำลังดำเนินการอยู่นะครับ คิดว่าไม่เกินเดือนนี้เรียกช่างเข้ามาดำเนินการครับ 
  ส่วนงบซ่อมแซมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ถ้าเงินเข้ามาก็จะดำเนินการ

ให้ครับ 
ประธานสภา อบต.  งบซ่อมแซมที่กันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท นำมาใช้ซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำได้ไหมครับ 
นายสมภพ  สอนชา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอนำเรียนการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำที่เราได้คุยกัน 
ผอ.กองช่าง  จะใช้งบที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในการซ่อมแซม ส่วนเงินกันไว้ 

จำนวน 701,000 บาท ใช้ในกรณีฉุกเฉินน้ำท่วมที่ผ่านมาแก้ไขตรงนี้ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.  งบกันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท ใช้ซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตน่าจะแบ่งตาม

หมู่บ้านนะครับ สรุปได้หมู่บ้านละเท่าไหร่ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านประไฟ 
ครับ 

น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอสอบถาม งบกันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท ขอได้ทั้งปี 
ส.อบต. ม.14  หรือขอไดป้ีละครั้งค่ะ 
ประธานสภา อบต. งบกันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท จะแบ่งกันแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังครับ 

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายสมภพ  สอนชา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงงบกันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท จะหารแบ่ง 
ผอ.กองช่าง  แต่ละหมู่บ้านไม่ได้นะครับ ต้องซ่อมแซมตามความจำเป็นของหมู่บ้านส่งเรื่องให้ อบต.ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน นิกรครับ 
นายนิกร  บานมีทะ  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมมีเรื่องแจ้งอดีตครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
รองประธานสภาฯ  คือ ครูกล้า ได้เสียชีวิต ถ้าหากใครว่างขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจในวันนี้ ณ ป่าช้า บ้านหนองผือ 

ครับ 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. เชิญท่านระดม ครับ 
นายระดม  ทองสี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมมีเรื่องแจ้งถนนชำรุดบริเวณแยกทางโค้ง ขอให้กองช่าง 
ส.อบต. ม.12  ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดูตรวจสอบความเสียหายให้ด้วยนะครับ จะใช้งบในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 2566 ซ่อมแซมให้ก็ได้ แล้วแต่ผู้บริหารจะพิจารณาครับ และยังมีอีก 2 จุด 
  1. หัวสะพาน ยังไม่ซ่อมตอนนี้ก็ได้นะครับ 2. บริเวณทางโค้ง ช่วงนี้ซ่อมได้ครับ ชาวบ้านทำไร่ 

ทำนาเสร็จ ถ้าหากหลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ชาวบ้านก็จะเริ่มทำไร่ทำนาอีก 
  เพราะประชาชนใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาจำนวนมาก กระผมขอพูดอีกหลายเรื่อง ตามที่ได้ฟัง

ท่านประธานสภา อบต.พูดเก่ียวกับงบประมาณ สภา อบต.บ้านเอ้ือง เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
  คือ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำร่างงบประมาณให้ผู้บริหารตรวจดู เมื่อผู้บริหารเห็นชอบและแก้ไข 
  เรียบร้อยแล้ว นำเสนอให้สภา อบต.พิจารณา ส่วนมากขึ้นอยู่กับ ส.อบต.บ้านเอื้อง ทำไมถึงมี 
  การขอยื่นอภิปราย ขอยื่นสงวนญัตติ ก็เก่ียวข้องกับงบประมาณท้ังสิ้นนะครับ การตั้งกระทู้ถาม 
  ก่อนอนุมัติงบประมาณ กระผมขอปรึกษาต่อที่ประชุมสภา กระผมต่อสู้เรื่องงบประมาณ 10 ปี 
  สู้ถึงขนาดไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณก็มี แล้วจะมีผู้บริหารและเจ้าหน้ามาแจ้งว่า ถ้าหาก 
  สภา อบต.ไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะมีกฎหมายให้ยุบสภา อบต. กระผมไม่กลัวการยุบ

สภา อบต. ยุบแล้วก็สมัครเลือกตั้งใหม่ ส.อบต.ส่วนมากจะกลัวการยุบสภา อบต. ทั้งนี้ อบต. 
  เป็นนิติบุคคล ทำไมถึงไปขึ้นต่อนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำไม อบต.ถึงไม่ทำเอง ต้องได้

ไปพ่ึงส่วนภูมิภาค การทำข้อบัญญัติ ยกตัวอย่าง เช่น เงิน สปสช.บังคับให้จัดอบรม อสม.และ
โรงเรียนต่างๆ ให้ส่งโครงการให้ อบต. ถ้าหากไม่ส่งโครงการก็ไม่ได้งบ จะมีการอบรมที่ได้ผล
ประโยชน์มากที่สุดคือ การอบรมฝึกอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้ประโยชน์ก็มีกลุ่มข้าว บ้านก่อ 

  เปรียบเทียบกับตลาดวัว ควาย ใช้งบประมาณมากคิดว่าชุมชนต้องการ โรงปุ๋ยใช้งบประมาณ 
  400,000-500,000 บาท ส่วนมากรัฐบาลไทยไม่ส่งเสริมตลาด ส่งเสริมการทำจริง ทำแล้วไม่ได้

ขาย ไม่มีรายได้ใครจะทำ เรื่องงบประมาณก็สู้มาตลอดนะครับ ได้คุยกับผู้บริหาร งบพัฒนา 
  หมู่บ้านให้คงไว้ที่ 8,000,000 บาท ที่เหลือผู้บริหารจะทำอะไรก็ได้ งบพัฒนาหมู่บ้านน่าจะได้

มากกว่า 8,000,000 บาท เพราะตั้งแต่ปี งบประมาณ 2560 เงินรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปี ปีละ 
1,000,000-2,000,000 บาท แต่ว่า ส.อบต.ต้องเป็นตัวของตัวเอง ส.อบต.เป็นผู้อนุมัติ
งบประมาณ ถ้าหาก ส.อบต.ไม่อนุมัติงบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำได้ 

  มีทั้งผลดีและผลเสียตามมานะครับ กระผมกลัวที่สุดคือไม่ให้สมัครเล่นการเมืองตลอดชีวิต 
  ปัจจุบันการทำโครงการต่างๆ ถือว่าล่าช้าครับ งบที่กันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท 
  อบต.บ้านเอ้ือง มีเงินแล้วนะครับ ผู้รับจ้างน่าจะลงมือทำศูนย์เด็กเล็กได้แล้ว ข้อบัญญัติปีงบ 

2566 กระผมไม่ว่าเพราะต้องรองบโอนเข้า อบต. ที่อนุมัติจ่ายเงินสะสมซ่อมศูนย์เด็กเล็ก 
  อบต.บ้านเอ้ือง มีเงินในบัญชีธนาคารแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มี ไม่ต้องรอรัฐบาลอุดหนุนให้ น่าจะทำ

ได้แล้ว เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป จะเป็นใช้งบข้อบัญญัติปีงบ 2566 เมื่อทำงานพร้อมกัน
เจ้าหน้าที่พัสดุก็จะแจ้งว่างานเยอะทำไม่ทันบ้าง ให้ ส.อบต.ได้ตรวจดูโครงการแต่ละหมู่บ้าน 

  เริ่มเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 โครงการหมู่บ้านท่านทำหรือยังครับ ต้องตรวจสอบดูครับ 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต.  ขอเชิญท่านสนั่น  ภักด ีครับ 
นายสนั่น   ภักด ี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามตามที่ได้รับเอกสารการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ 
ส.อบต. ม.2  จะให้ขึ้นทะเบียนวันไหนครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงครับ 
นายสมภพ  สอนชา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงตามท่ีให้กองช่างออกไปสำรวจโครงการ ขอให้ 
ผอ.กองช่าง  ท่าน ส.อบต.ถ่ายรูปภาพสถานที่ชำรุดส่งให้ อบต.บ้านเอ้ือง เหมือนเดิมนะครับ กองช่างก็จะ

ออกไปสำรวจให้ก่อน ใช้งบซ่อมแซมเป็นงบตามข้อบัญญัติประจำปี 2566 ครับ ในส่วนของ 
  งบที่กันเงินไว้ จำนวน 701,000 บาท ได้ขอความร่วมมือจากท่าน ส.อบต. และจะรีบ

ดำเนินการให้ครับ จ่ายเงินสะสมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้เหลือ 1 จุด คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านนาจาน ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านก่อ บ้านหนองผือ บ้านนาดี บ้านดงขวาง 

  กองช่างได้ดำเนินการส่งเอกสารให้กองคลังเรียบร้อยแล้วนะครับ เพ่ือให้กองคลังดำเนินการ  
ทำสัญญา โครงการที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ถ้าหากเงินโอนเข้า 
อบต.ไตรมาสแรก ต้องกันเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 70 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินโครงการ  
30 เปอร์เซ็นต์ กองช่างก็จะทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินเข้าไตรมาส 2 สามารถ
ดำเนินการได้ ในการดำเนินการโครงการต้องดูลำดับความสำคัญก่อนหลัง จะทำรางระบายน้ำ 
หรือทำถนนก่อนครับ  

ประธานสภา อบต. ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างมากครับ ใน 1 ปีงบประมาณ แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส 
ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาส 2 เดือนมกราคม-มีนาคม คงดำเนินการโครงการ
ได้นะครับ ไตรมาส 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน มีท่านใด
จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ วันนี้ท่านนายก อบต. ติดภารกิจ เชิญท่านรองนายก อบต.ครับ  

นายคำจันทร์  อุผา เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่าน ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามท่ีทุกท่านได้ 
รองนายก อบต.  สมัครเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ทุกท่านต้องเข้าใจในการทำหน้าที่ของตนเอง ต้องรู้ว่าโครงการ

หมู่บ้านมีอะไร ได้แค่ไหน ทำอะไร และสิ่งเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง 
 จุดนี้สำคัญต้องมาเป็นอันดับ 1 บางครั้งท่านไม่รู้เรื่องก็มี แต่ท่านต้องรู้ครับ ไม่รู้ไม่ได้ กระผมขอ

เน้นให้ทุกโครงการเป็นสิ่งเดือดร้อนของพ่ีน้องบ้านเรา จุดไหนบกพร่องที่ไปสำรวจมา ตามที่
ท่านผู้อำนวยการกองช่างพูด จะมีงบ 2 อย่างในการพัฒนา งบที่กันเงินไว้ จำนวน 701,000 
บาท และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการพัฒนาเราต้องคิดว่าเราเดือดร้อนไหม ขอนำเรียน ส.อบต. 

  ให้เข้าใจในการของบอุดหนุนหรืองบซ่อมแซม ให้มีหนังสือนำส่งด้วย ถ้าไม่มีใครพิมพ์ให้ 
สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ได้แล้วให้ผู้นำหมู่บ้านลงนาม เพ่ือให้มีหลักฐานตามระเบียบ 

  เวลา สตง.มาตรวจ อบต.จะได้มีเอกสารเก็บไว้ตรวจ งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามอำเภอ 
ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง อุดหนุนงบประมาณทุกปี และ อบต.ได้ตั้งงบประมาณไว้ปีละ  

 300,000 บาท อำเภอศรีสงครามเป็นผู้จัดงาน อบต.บ้านเอื้อง เข้าร่วมสนับสนุนด้วยครับ 
 

/ประธานสภา... 
 



 

-12- 
ประธานสภา อบต.  ขอให้ ส.อบต.ไปสำรวจปัญหาความต้องการเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน สถานที่ไหนชำรุด 

ต้องการซ่อมแซม ให้ส่งเรื่องให้ อบต. เครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านเป็นงบของ
กระทรวงมหาดไทย กระผมเคยสอบถามผู้อำนวยการกองช่างได้รับแจ้งว่าใช้งบ อบต.ซ่อมแซม
เครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านไม่ได้ ถ้าหากหมู่บ้านไหนต้องการเครื่องขยายเสียงปีต่อไปต้องตั้ง
งบจัดซื้อไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เคยของบซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงจาก 
อบจ.นครพนม ก็ไม่ได้งบ บางเรื่องถ้าท่านทำหนังสือแจ้ง อบต.อาจหางบให้ได้ครับ เชิญท่าน
ประไพ ครับ 

น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอสอบถามตามที่ให้ส่งรายชื่อถังขยะเปียก อบต.บ้านเอ้ือง 
ส.อบต. ม.14 จะจัดซื้อถังขยะให้ใช่หรือไม่ค่ะ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ตอบคำถามเรื่องถังขยะเปียกครับ 
นายสมภพ  สอนชา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอนำเรียนขอให้แต่ละหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้ที่จะทำขยะเปียก 
ผอ.กองช่าง ให้ อบต.บ้านเอื้อง ก่อนครับ ในการพิจารณาจะอยู่ในโครงการผู้รับผิดชอบคือนักจัดการงาน

ทั่วไป ขณะนี้นักจัดการงานทั่วไป กำลังไปอบรมเรื่องขยะเปียกอยู่ครับ ให้เจ้าหน้าที่กลับจาก
อบรมก่อนแล้วจะแจ้งให้ ส.อบต.ทราบอีกครั้งต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต. เรื่องขยะเปียก ตามท่ีกระผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ขอให้ ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ได้ส่งรายชื่อการสมัคร
ให้ อบต.บ้านเอื้อง ก่อนนะครับ ขอให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือนไว้ก่อนนะครับ ครัวเรือน
ไหนทำหรือไม่ทำก็ให้ส่งรายชื่อไว้ ตามที่สำรวจในหมู่บ้านก็มีมากที่ต้องการทำขยะเปียกนะครับ 

นายคำจันทร์  อุผา เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่าน ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเพ่ิมเติม 
รองนายก อบต.  เรื่องขยะเปียก โครงการนี้ทำมาตั้งแต่ปี 2562 จังหวัดนครพนม เน้นต้องการทำให้ได้ 100 

เปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือน สำหรับถังขยะ เจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งรายชื่อให้ อบต.บ้านเอ้ือง แต่ละ
หมู่บ้านจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้ันตอน อสม. และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ 

 ต้องการให้หมู่บ้านส่งรายงานให้ อบต.บ้านเอื้อง นายก อบต. ส่งรายงานไปยังอำเภอศรีสงคราม 
  และอำเภอ ส่งรายงานไปยังจังหวัดนครพนม มีการรายงานตามข้ันตอนและมีการสุ่มตรวจด้วย

ว่าได้ทำจริงหรือไม่ นี้คือข้อมูลเบื้องต้นตามที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมเรื่องขยะเปียก หมู่บ้าน
ไหน ที่ยังไม่ส่งขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อให้ อบต.บ้านเอื้อง ด้วยนะครับ 

ประธานสภา อบต.  มีหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ส่งรายชื่อขยะเปียกบ้างครับ ขอให้ส่งรายชื่อให้ อบต.ด้วยนะครับ การ
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 มีการ
กำหนดประชุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผมขอขอบคุณท่าน รองนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่มาประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 
 

          /ผู้บันทึก… 
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                           ฤทัยชนก   สร้อยดั้น    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น) 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

                         นาวิน   อินทริง              ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 

        (นายนาวิน   อินทริง) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  

 

 

                                  สนั่น   ภักด ี          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสนั่น   ภักดี) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่2 

 

                                สุรศกัดิ์   จำปาซ้อน          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

 

   พัชระ   โมเหลา          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายพัชระ   โมเหลา) 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่13 

 
 

   เพียร   วงค์คำ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    (นายเพียร   วงค์คำ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 
  
 



 

  
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 


